

เสริมเที่ยวเล็บส่งออกสินค้าเกษตรไปอเมริกา

น.ส.ดุจดเดือน ศชนะาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกไทยไปสหรัฐ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐ)” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ภาวะเทียบการนำเข้าสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐ รวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต Startup SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ และสมาคมภาคอุตสาหกรรมจำนวน 400 คน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาระทรวงเกษตรฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 3 ของไทย โดยในปี 2561 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 1.3 แสนล้านบาท โดยสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปสหรัฐ สูงสุดได้แก่ อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป อาทิ กุ้ง ปลาทูน่า ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาทิ สับปะรด กระทงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกไทยไปสหรัฐ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐ)” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ภาวะเทียบการนำเข้าสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐ รวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต Startup SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ และสมาคมภาคอุตสาหกรรมจำนวน 400 คน

ด้าน น.ส.ไปรยา เสเวจจินดา กงสุลฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า สำนักงานได้ร่วมหารือกับการท่าเรือลอสแอนเจลิสอย่างใกล้ชิดในการจัดเตรียมหัวข้อการบรรยาย และวางรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เน้นเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้า และการเปิดคลินิกในช่วงท้ายให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเข้ามาสอบถามข้อสงสัยและรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและคำปรึกษาที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ สำนักงานมองว่าการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ทางหนึ่ง จึงคาดว่าจะขยายหัวข้อในการสัมมนาโอกาสถัดไปให้ครอบคลุมในมิติการเข้าสู่ตลาดและการทำตลาดในสินค้าเกษตรอาหารบางรายการด้วย.